

สาระ: ลูกๆที่แสนหวาน เฝ้าแต่ซึมซับความรู้นี้และในเวลาสุดท้ายลูกจะมีความทัดเทียมกับพ่อและจะย่อยพละกำลังทั้งหมดของพ่อ

คำถาม: ด้วยสำนึกูรู้ของคำพูดคู่มือที่ลูกสามารถกลายเป็นผู้วางกจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ?

คำตอบ: การขึ้นและการลง สโตประธานและตโมประธาน วัดของชีวาและโรงค้ำประเวณี หากลูกมีคำพูดที่เป็นคู่เหล่านี้อยู่ในสำนึกูรู้ของลูก ลูกจะกลายเป็นผู้วางกจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เวลาที่ลูกๆ เข้าใจในความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำนี้แล้ว ไม่มีความรู้ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาเพียงแต่บอกลูกถึงสิ่งที่ทำให้หัวใจของลูกพอใจ หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาคือหนทางที่ทำให้หัวใจของลูกพอใจ

โอมชานติ พ่อที่นั่งและอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวาน พ่อพูดกับลูกๆ ว่า ลูกเคยสูงส่งอย่างมาก! นี่คือการละเล่นเกี่ยวกับการขึ้นและการลง ในเวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกเคยสูงส่งและบริสุทธิ์มาก เวลาที่ลูกกลับมาตกต่ำอย่างมากลูกไปอยู่เบื้องหน้าของเหล่าเทพและพูดว่า ท่านนั้นสูงส่งและเรานั้นตกต่ำ ก่อนหน้านี้, ลูกไม่รู้ว่าคุณคือผู้ที่กลายเป็นผู้ที่สูงส่งเหนือสิ่งใดและแล้วกลายเป็นผู้ที่ต่ำที่สุด เวลาที่พ่อบอกลูก: ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ลูกเคยสูงส่งและบริสุทธิ์อย่างมากและเวลานี้ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างมาก ผู้ที่บริสุทธิ์ก็กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่สูงส่ง สิ่งนั้นลูกเรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลส อาณาจักรของลูกคงอยู่ที่นั่นและเวลานี้ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรนั้นอีกครั้ง พ่อเพียงแต่ให้สัญญาแก่กับลูก: ลูกเคยเป็นผู้อาศัยอยู่ในวัดของชีวาที่สูงที่สุด, ยุคทอง และแล้วหลังจากครึ่งหนึ่งของวงจรของการใช้ชาติเกิดชาติแล้วชาติเล่า ลูกก็ได้ตกอยู่ในกิเลสและกลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์และมีกิเลส ลูกอยู่อย่างมีกิเลสเป็นเวลาครึ่งวงจร และเวลานี้ลูกต้องกลับมาปราศจากกิเลสและสโตประธาน ลูกเพียงแต่ต้องจดจำสองคำ ในเวลานี้คือโลกที่ตโมประธาน ลักษณะและนารายณ์คือสิ่งซึ่งบอกของโลกที่สโตประธาน เป็นเรื่องของ 5000 ปี อาณาจักรของลูกอยู่ในบาร์ตที่สโตประธาน บาร์ตเคยสูงส่งที่สุดและเวลานี้ตกต่ำที่สุด ลูกใช้เวลา 84 ชาติเกิดที่กลับมามีกิเลสจากปราศจากกิเลส แม้ว่าองศาของลูกจะลดลงไปเรื่อยๆที่นั่นเช่นกัน ก็ยังคงกล่าวได้ว่าปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ศรีกฤษณะกล่าวได้ว่าปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ เขาเคยสวยงามและเวลานี้กลับมาเกลียด ลูกกำลังนั่งที่นี้และดังนั้นสิ่งนี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกเคยเป็นนายของโลกของชีวา ลายา ไม่มีศาสนาอื่นใดเลย มีเพียงอาณาจักรของเราและแล้วก็ลดลงไปสององศา องศาค่อยๆลดลง และกลับมาลดลงสององศาในยุคนั้น ภายหลังลูกกลับมามีกิเลสและสกปรกในขณะที่ค่อยๆ ตกต่ำลงมา สิ่งนี้ลูกเรียกว่าโลกที่มีกิเลส ผู้คนเฝ้าแต่สะอึกในแม่น้ำของยาพิช ที่นั่นลูกเคยมีชีวิตอยู่ในมหาสมุทรของน้ำนม เวลาที่ลูกเข้าใจประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกและเรื่องราวของ 84 ชาติเกิดของลูกแล้วด้วยเช่นกัน เราเคยปราศจากกิเลสเมื่อเราอยู่ในอาณาจักรที่นั่น มีอาณาจักรที่บริสุทธิ์และนั่นก็ถูกเรียกว่าสวรรค์ที่สมบูรณ์ และแล้วในยุคนั้นก็กลับมาถึงสวรรค์ ลูกมีสิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูก พ่อเองมาและอธิบายแก่ลูกถึงความลับของตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของโลก ราววันมาในช่วงกลาง ในเวลาสุดท้ายโลกที่มีกิเลสนั้นก็จะมีลูกทำลาย และแล้วเพื่อที่จะกลับไปสู่ตอนเริ่มต้นลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ อย่าได้พิจารณาว่าตนเองเป็นร่างกาย ลูกได้ทำสัญญาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาว่า บาบา เมื่อท่านมาฉันจะเป็นของท่านผู้เดียวเท่านั้น ดวงวิญญาณพูดกับพ่อ ศรีกฤษณะไม่ใช่พ่อของทุกดวงวิญญาณ เพียงชีพบาบาผู้ไม่มีตัวตนเท่านั้นคือพ่อของดวงวิญญาณ ลูกได้รับมรดกที่มีขีดจำกัดจากพ่อที่มีขีดจำกัดและบาร์ตได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เหตุนี้เองยุคทองจึงถูกเรียกว่าชีวาลายา ชีพบาบาและก่อตั้งศาสนาเทพ สิ่งนี้ควรจะได้รับการจดจำอย่างสม่ำเสมอ นี่เป็นเรื่องของความสุข เวลาที่เรากำลังจะกลับไปสู่ชีวาลายาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีใครบางคนตายผู้คนที่พูดว่าบุคคลนั้นได้จากไปสวรรค์แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีใครได้ไปที่นั่นอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องโกหกในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อทำให้หัวใจของลูกมีความสุข ลูกคือผู้ที่จะไปสวรรค์อย่างแท้จริง จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเลย ที่นั่น ลูกอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอที่นั่น พ่อทำให้ทุกสิ่งแสนจะง่ายดายราวกับว่าพ่อกำลังอธิบายกับเด็กเล็กๆ ไม่ว่าลูกจะอยู่ข้างนอกที่ได้ก็ตาม ลูกก็สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพ ความบริสุทธิ์คือสิ่งแรกและสิ่งหลักในเรื่องนี้ รักษาอาหารและเครื่องดื่มของลูกให้บริสุทธิ์ ผู้คนเคยออฟเฟอร์ไบค์ที่เป็นบุหรี่ยาสูบ ฯลฯ แก่เหล่าเทพหรือไม่? พวกเขาเคยออฟเฟอร์ไบค์ที่เป็นไซหรือยาสูบ ฯลฯ เบื้องหน้าคัมภีร์กรันท์หรือไม่? พวกเขาพิจารณาว่าคัมภีร์กรันท์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ราวกับว่าเป็นร่างของกูรูโกปิน พวกเขามีความเคารพนับถือต่อคัมภีร์กรันท์อย่างมาก ชาวซิกข์พิจารณาว่าคัมภีร์นั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นเช่นเดียวกับร่างของกูรูของพวกเขา

เขา อย่างไรก็ตามกฏรูนานากไม่ได้นั่งเขียนคัมภีร์กรัณฑ์ นานากเพียงแต่จุดลงมา จำนวนของชาวซิกส์ก็เพิ่มขึ้นและต่อมา พวกเขาก็ได้เขียนคัมภีร์กรัณฑ์ หลังจากนั้นผู้คนมากมายก็เข้ามาสู่ศาสนาซิกข์อย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้คัมภีร์กรัณฑ์มีขนาดเล็กมากและเขียนด้วยลายมือ ในเวลานี้พวกเขาพิจารณาว่ากิตะนั้นเป็นรูปของศรிகฤษณะ เช่นที่มีกรัณฑ์ของกูรูนานากดังนั้นกิตะของศรிகฤษณะจึงได้รับการจดจำ พวกเขาเฝ้าแต่พูดว่า “พระเจ้าศรிகฤษณะพูด” นั่นถูกเรียกว่าความไม่รู้ เพียงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความรู้ การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ได้รับผ่านกิตะเท่านั้น มีเพียงพ่อเท่านั้นที่มีความรู้นั้น มีกลางวันผ่านความรู้และกลางคืนผ่านความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้พ่อพูดว่า ต้องทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นต้องทำความเพียรพยายามเพื่อสิ่งนั้น พายุของมายาที่มีพลังเช่นนั้นเข้ามาทำให้ความรู้ที่โอบยบินไปอย่างสมบูรณ์ และแล้วลูกก็ไม่สามารถพูดความรู้แก่ผู้อื่นได้ ก็เลสแรกของตัณหาราคะก่อกลูกอย่างมาก เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา อันที่จริงนี้เป็นเรื่องของการหลุดพ้นในชีวิตเพียงหนึ่งวินาที ทันทีที่เด็กเกิดขึ้นมาเขาก็กลายเป็นนายลูกได้ตระหนักว่าชีพบาบาได้มาและลูกได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก ชีพบาบาพูดกิตะ ท่านเองกล่าวว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ พ่อเข้ามาในร่างที่ธรรมดานี้ กฤษณะไม่ธรรมดา เมื่อเขาถือกำเนิดก็มีฟ้าแลบอยู่ทั่วไป มีผลกระทบอย่างมากและเหตุนี้เองศรிகฤษณะจึงคงได้รับการจดจำแม้กระทั่งทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามคัมภีร์ทั้งหมด ฯลฯ เป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ในภาษาอังกฤษพวกเขาถูกเรียกว่าปรัชญา เพียงพ่อทางจิตเท่านั้นที่สามารถให้ความรู้ทางจิต ท่านเองพูดว่า พ่อคือพ่อทางจิตของลูก พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกๆ กำลังศึกษาเล่าเรียนกับพ่อ ลูกกำลังซึมซับความรู้ด้วยเช่นกัน และแล้วในเวลาสุดท้ายลูกจะกลับมาเหมือนพ่อ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับว่าลูกซึมซับได้มากแค่ไหน ลูกจะพัฒนาผลกำลังนั้นจากการมีการจดจำระลึกถึงพ่อ การจดจำระลึกถึงลูกเรียกว่าพลังของความคม มีความแตกต่างในดาบเช่นกัน ดาบหนึ่งสามารถซื้อได้ 100 รูปี และอีกดาบหนึ่งสามารถซื้อได้ถึงสามถึงสี่พันรูปี บาบามีประสบการณ์ในสิ่งนี้ มีการให้ความเคารพอย่างมากต่อดาบ มีการให้ความเคารพอย่างมากต่อดาบของกูรูโกบิน ลูกๆต้องมีผลกำลังของโยคะด้วยเช่นกัน ต้องมีพลังในดาบของความรู้ด้วยเช่นกัน เพียงเมื่อมีพลังนั้นเท่านั้นที่ผู้คนจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ลูกยังทำความเพียรพยายามตามละครอย่างต่อเนื่อง ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไรบาปของลูกก็จะถูกตัดออกไปด้วยการจดจำระลึกถึงมากเท่านั้น พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์กำลังแสดงวิธีการให้แก่ลูก และแล้วท่านก็จะมาหลังจากครบหนึ่งวงจรและให้ความรู้แก่ลูกในลักษณะเดียวกัน ท่านจะทำให้ผู้นี้ละทิ้งทุกสิ่งและทำให้เขากลายเป็นพาหนะของท่าน ลูกๆมีประสบการณ์ถึงแรงดึงเช่นนั้นที่นั่นที่ลูกทั้งหมดวิ่งมา มีแรงดึงดูดนั้นของพ่อ เวลานี้ลูกต้องกลับมาสมบูรณ์พร้อมเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ลูกจะกลายเป็นสิ่งนั้นตามลำดับกันไป อาณาจักรกำลังลูกก่อตั้ง ลูกเข้าใจวงจรโลกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของยุคทองจนถึงตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กแล้ว เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกัน พ่อต้องมาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์อย่างแน่นอน บริสุทธิ์หมายถึงสโตประธาน อัลลอยด์เข้ามาปะปนที่ละน้อยอย่างต่อเนื่องในตัวลูก เวลานี้อัลลอยด์นั้นจะลูกขจัดออกไปได้อย่างไร? เมื่อดวงวิญญาณเป็นจริงแท้ เครื่องประดับนั้นก็จริงแท้ด้วยเช่นกัน นั่นคือร่างกายก็มีความสวยงาม เมื่อดวงวิญญาณกลับมาไม่จริงแท้ร่างกายเองก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน แม้แต่ผู้นี้ก็เคยก้มลงและสวดมนต์ภาวนาก่อนที่จะรับความรู้นี้ ท่านเคยเก็บภาวาศีน้ำมันขนาดใหญ่ของลักษมีและนารายณ์ไว้บนกัณฑ์ ท่านจะจดจำผู้หนึ่งด้วยความรักอย่างมาก ท่านไม่ได้จดจำใครอื่น หากความคิดของท่านเร่ร่อนไปที่อื่นข้างนอกท่านก็จะตีตนเอง ทำไมจิตใจจึงเร่ร่อน? ทำไมฉันไม่ได้รับนิมิต? ท่านเคยอยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา แต่เมื่อท่านมีนิมิตของวิษณุ ท่านก็ไม่ได้กลายเป็นนารายณ์ ต้องทำความเพียรพยายามอย่างแน่นอน เป้าหมายและวัตถุประสงค์กำลังยืนอยู่เบื้องหน้า ผู้ที่ภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของเขาได้ถูกสร้างขึ้นมาก็เคยคงอยู่ในรูปที่มีชีวิต พ่อมาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์ ท่านเปลี่ยนลูกจากนายธรรมดาเป็นนารายณ์ ลูกเช่นกันเคยอยู่ในอาณาจักรของพวกเขา เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะกลายเป็นเช่นนั้น และดังนั้นลูกต้องทำตามพวกเขาเป็นอย่างดีมาก บราห์มาไม่ได้ถูกเรียกว่าเทพ การเรียกวิษณุว่าเป็นเทพนั้นโอเค ผู้คนนั้นไม่รู้สิ่งใดเลย พวกเขาพูดว่า กูรูบราห์มา, กูรูวิษณุ... เวลานี้วิษณุเป็นกูรูของใคร? พวกเขาเฝ้าแต่เรียกทุกคนว่ากูรู พวกเขาพูดว่า ขอคาราวะดวงวิญญาณสูงสุดชิวา พวกเขาเรียกผู้หนึ่งว่ากูรูและผู้หนึ่งว่าดวงวิญญาณสูงสุด พ่อยิ่งใหญ่ที่สุด เรากำลังเรียนรู้สิ่งนี้จากท่านเพื่อที่จะสอนสิ่งนั้นแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะไรก็ตามที่สัตกูรูอธิบายแก่ลูก ลูกก็ต้องอธิบายสิ่งนั้นแก่ผู้อื่น ลูกจะไม่พูดว่ากูรูของลูกคือพ่อและครูของลูก ไม่เลย ดังนั้นลูกควรที่จะมีความรู้ทั้งหมดนี้ในสติปัญญาของลูก เราเคยอยู่ในชีวาเลียและเวลานี้เราอยู่ในโรงคำประเวณี เวลานี้เราต้องไปสู่ชีวาเลียอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าพวกเขาจะพูดว่าพวกเขาหลอมรวมไปกับธาตุบราห์มาหรือพูดว่าแสงนั้นได้หลอมรวมเข้าไปในแสง ดวงวิญญาณก็ไม่สูญสลาย ลูกแต่ละคนมีบทบาทของตนเองบันทึกอยู่ในลูก ลูกทั้งหมดเป็นนักแสดงและลูกต้องเล่นบทบาทของลูก บทบาทเหล่านั้นไม่สามารถถูกลบออกไปได้ ดวงวิญญาณทั้งหมดของทั้งโลกต้องเล่นบทบาทของพวกเขา ราวกับว่าการถ่ายทำนั้นกำลังเกิดขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตามการถ่ายทำที่คงอยู่ตลอดไปนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกช้ารอย นี่คือดวงดาวที่มหัศจรรย์ที่กำลังเปล่งประกายอยู่ตรงกลางหน้าผาก ดวงดาวนั้นไม่เคยถูกลบออกไป ก่อนหน้านี้ลูกไม่มีความรู้ ความมหัศจรรย์ของโลก!

หัวใจของลูกกลับมามีความสุขเมื่อได้ยินคำว่า “สวรรค์” มันไม่ใช่ยุคทองในเวลานี้ เวลานี้คือยุคเหล็ก ดังนั้นการกลับมาเกิดใหม่จึงเกิดขึ้นในยุคเหล็กเช่นกัน ทุกคนต้องไปที่นั่นอย่างแน่นอน แต่ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถไปที่นั่นเวลานี้ลูกๆ กำลังกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะ เพียงพระเจ้าผู้เป็นพ่อเท่านั้นที่ก่อตั้งโลกที่บริสุทธิ์ และแล้วราวันก็ทำให้โลกเป็นนรก สิ่งนี้มองเห็นได้ ผู้คนเผ่าพันธุ์จำลองของราวัน พวกเขาพูดว่าสิ่งนั้นคงอยู่ต่อเนื่องมาเป็นนิรันดร์ แต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อไร เพราะว่าพวกเขาพูดถึงหลายแสนปีจึงไม่สามารถแบ่งออกเป็นครั้งต่อครั้งได้ พวกเขาพูดว่ายุคเหล็กคงอยู่เป็นเวลา 40,000 ปี ดังนั้นผู้คนจึงอยู่ในความมืดมิดที่สุด เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับพวกเขาที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับใหลของความไม่รู้ พวกเขาเพียงแค่ไม่ตื่นขึ้นมา เวลาของยุคบรรจบพบกันนี้เท่านั้นที่พ่อมาและแสดงหนทางที่จะกลับมาบริสุทธิ์แก่ลูก เมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์โลกที่บริสุทธิ์ก็จะถูกก่อตั้งขึ้นและโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ก็จะถูกทำลายเวลานี้โลกใหญ่มากในยุคทองโลกจะเล็กมาก เวลานี้ลูกต้องเอาชนะมายาและกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน พ่อพูดว่า มายามีพลังมาก ในการกลับมาบริสุทธิ์ของลูกเธอทำให้เกิดอุปสรรคมากมาย ลูกรักษาความกล้าหาญที่จะกลับมาบริสุทธิ์ แต่ดูซิว่ามายาทำให้ลูกมีสภาพเช่นไร เธอชกลูกและทำให้ลูกล้มลง ดังนั้นทุกสิ่งที่ลูกเคยหามาได้ก็จบสิ้น และแล้วลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก บางคนล้มลงและแล้วก็ไม่แม้กระทั่งจะแสดงให้เห็นใบหน้าของพวกเขาเลย ดังนั้นพวกเขาไม่สามารถที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเช่นนั้นได้ ต้องทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ ลูกไม่ควรสอบตก เหตุนี้เองบางคนแม้กระทั่งมีการแต่งงานที่บริสุทธิ์ ชันยาสชี้พูดว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับคู่รักที่แต่งงานกันและอยู่อย่างบริสุทธิ์ พ่อพูดว่าเป็นไปได้เพราะมีการได้มาซึ่งการบรรลุผลอย่างมาก หากลูกกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายเดี๋ยวนี้ ลูกจะได้รับอาณาจักรในสวรรค์ ลูกไม่สามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์ในชาติเกิดเดี๋ยวนี้เพื่อการได้มาซึ่งการบรรลุผลเช่นนั้นหรือ? ลูกพูดว่า บาบารเราจะอยู่อย่างบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ชาวซิกข์ยังคงสวมกำไลข้อมือของความบริสุทธิ์ ไม่มีความจำเป็นต้องผูกด้ายใดๆที่นี่ นี่เป็นเรื่องของสติปัญญา พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ลูกสาวทั้งหลายก็ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้คนมากมาย แต่มันไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของบุคคลสำคัญเหล่านั้น พ่อพูดว่าก่อนอื่นใจจงอธิบายแก่พวกเขาอย่างชัดเจนมากว่า พวกเขาทั้งหมดคือลูกของประชาบิดาบรรพบุรุษ เราได้รับมรดกจากชีพบบา เราต้องกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ เวลานี้พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีใครอื่นสามารถพูดเช่นนั้น ก่อนอื่นลูกต้องทำให้สิ่งนี้ตั้งอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาว่าบาร์ตเคยปราศจากกิเลสและเวลานี้เต็มไปด้วยกิเลส ดังนั้นบาร์ตจะกลับมาปราศจากกิเลสอีกครั้งได้อย่างไร? พระเจ้าพูด: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ก็เท่านั้นเอง! แม้ว่าลูกจะพูดสิ่งนี้อย่างมาก นั่นก็เป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามลูกจะไม่สามารถพูดสิ่งใดได้มากขนาดนี้ ลูกจะลืม บาบาได้อธิบายแล้วว่าพ่อได้ทำพิธีเปิดและลูกๆ เครื่องมือทั้งหลายก็กำลังพักผ่อน มีการวางรากฐานแล้ว แต่เวลานี้สถานของการทำงานรับใช้กำลังเปิดขึ้นแล้ว นี่คือบางสิ่งที่น่าสนใจกับกิตะ นอกจากนี้ยังมีการพูดไว้ในกิตะเช่นกันว่า โอ ลูกๆ เอาชนะต้นหาราคะ และลูกจะกลับมาชนะโลกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด แม้ว่าลูกจะไม่ได้กลายเป็นเช่นนี้ก็ตาม อย่างน้อยก็อธิบายให้แก่ผู้อื่น มีผู้คนมากมายที่ยกระดับผู้อื่น แต่แล้วพวกเขาเองก็ตกลงไป ต้นหาราคะเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ทำให้ลูกตกลงไปสู่หอน้ำทิ้ง เพียงลูกๆ ผู้ที่กลายเป็นผู้เอาชนะต้นหาราคะเท่านั้นที่จะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจรรโลง:

1. รักษาการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดของลูกไว้เบื้องหน้าลูกในชาติเกิดสุดท้ายนี้และกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน อย่าได้พ่ายแพ้ต่ออุปสรรคของมายา
2. รักษาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้เบื้องหน้าลูกและเพียรพยายามอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับที่พ่อบรรพบุรุษได้เพียรพยายาม และเปลี่ยนจากนายธรรมดาให้เป็นนารายณ์ ดังนั้นจงทำตามท่านและกลับมาตั้งอยู่บนบัลลังก์ ทำความเพียรพยายามที่จะทำให้ดวงวิญญาณของลูกสโตประธาน

พร: ขอให้ลูกเป็นนักแสดงเอกผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและเอาชนะปัญหาทั้งหมดราวกับว่าลูกกำลังเล่นเกม ไม่ว่าสถานการณ์หรือปัญหาจะเป็นเช่นไร อย่าถูกควบคุมด้วยปัญหา แต่มีสิทธิ์ทั้งหมดและเอาชนะปัญหาทั้งหมดในลักษณะเช่นนั้นเหมือนกับลูกเล่นเกม ภายนอกลูกอาจจะมึนทบทของการร้องไห้ แต่ลูกควรมีความรู้สึกลอยลางในว่าทั้งหมดนี้เป็นเกมซึ่งลูกเรียกว่าละคร และเรานั้นเป็นนักแสดงเอกในละครนี้ นัก

แสดงเอกหมายถึงผู้ที่เล่นบทบาทอย่างถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นพิจารณาปัญหาที่ใหญ่ใดๆ ว่าเป็นเกมและทำให้ปัญหานั้นเบา อย่าน่าได้มีภาระใดๆ

คติพจน์:

เฝ้าแต่ไตร่ตรองความรู้นี้อย่างสม่ำเสมอและลูกจะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสและได้รับการปกป้องจากการดึงดูดของมายาอย่างสม่ำเสมอ

***** โอม ชานติ *****